

Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp: Thông Báo và Thủ Tục Công Bằng

Mục đích của các phương thức Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp là gì?

Các mục đích của phương thức Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp là để:

- bảo đảm sự an toàn của học sinh, nhân viên, phụ huynh và các thành viên khác của cộng đồng nhà trường;
- bảo đảm sự đáp ứng hiệu quả và kịp thời khi có một sự đe dọa về bạo lực;
- bắt đầu hiểu các yếu tố đưa đến tình trạng khiến một cá nhân đe dọa làm hại những người khác;
- giúp đỡ trong việc phát triển một kế hoạch can thiệp; và
- thúc đẩy sự an toàn về thể chất và tinh thần cho tất cả mọi người có liên quan.

Sự Đe Dọa là gì?

Đe dọa là một dấu hiệu của ý định làm hại hay hành động hung dữ đối với một người nào hay một vật gì. Các sự đe dọa có thể bằng lời, bằng chữ viết, bằng hình vẽ, yết trên trang mạng, biểu hiện bằng cử chỉ hoặc suy ra một cách hợp lý từ những hoàn cảnh sự kiện chung quanh. Không được xem nhẹ các sự đe dọa, phải điều tra và đáp ứng một cách kịp thời.

Điều gì diễn ra khi một sự đe dọa về bạo lực được báo cáo?

Tất cả các hành vi đe dọa của một học sinh phải được báo cáo cho hiệu trưởng, người sẽ cho tiến hành quy tắc Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp.

Một khi sự đe dọa đã được báo cáo cho nhân viên quản lý của trường, các cuộc phỏng vấn sẽ được tiến hành. Các cuộc phỏng vấn này có thể bao gồm học sinh, nhân viên, các thành viên của gia đình và/ hay những người khác nếu thích hợp. Điều này sẽ được thực hiện để xác định mức độ nguy hiểm, và phát triển một sự đáp ứng hiệu quả và kịp thời với sự việc. Sau khi mối nguy cơ ngay tức thì cho sự an toàn đã được giải quyết, sự hỗ trợ và các kế hoạch can thiệp sẽ được lập ra với ý kiến đóng góp của phụ huynh/những người giám hộ.

Cần phải có sự ưng thuận của phụ huynh / học sinh hay không?

Không cần phải có sự ưng thuận để đáp ứng với một tình huống khẩn cấp. Khi một người nào có nguy cơ bị làm hại, điều quan trọng là sự việc phải được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể có được với tất cả mọi bên có liên quan nếu cần thiết.

Thông Báo Công Bằng

Xin xem tập sách nhỏ này như “một sự thông báo công bằng” cho tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường, rằng bất cứ một báo cáo nào về sự đe dọa làm hại người khác (bằng lời, bằng chữ viết hoặc bằng điệu bộ, cử chỉ) sẽ bị điều tra. Quy tắc Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp là một phần của chiến lược của chúng ta để tạo một môi trường học đường an toàn, an ninh, hỗ trợ cho tất cả mọi người.

Ai là thành viên của toán Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp?

Mỗi trường sẽ có nhân viên được huấn luyện trong tiến trình Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp. Một toán đa thành phần Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp sẽ thực hiện việc thẩm định mỗi đe dọa, và phát triển một kế hoạch can thiệp hiệu quả và kịp thời. Toán bao gồm một Nhân Viên Quản Lý của Trường, một Cán Sự Xã Hội của Trường và/hoặc một nhân viên thuộc Ban Dịch Vụ Tâm Lý, một cảnh sát viên của Lực Lượng Cảnh Sát vùng York và/hoặc một nhân viên của nhà trường, người biết rõ học sinh đó.

Có thắc mắc?

Nếu quý vị có bất cứ điều gì thắc mắc xin liên lạc với nhân viên quản lý của trường.

Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp

Hạnh phúc và sự an toàn của các thành viên của cộng đồng nhà trường là một trách nhiệm chung. Chú trọng duy trì các môi trường an toàn, ý thức sự nguy hiểm, và có kế hoạch thực tiễn cho các trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta. Điều này bao gồm ngăn ngừa và đáp ứng với nguy cơ của bạo lực.

Nhà trường tiếp tục là một trong những nơi an toàn nhất trong cộng đồng của chúng ta. Để tiếp tục thúc đẩy sự an toàn và hạnh phúc của học sinh, cùng với các đối tác cộng đồng, chúng tôi đã lập ra các phương thức Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp để đáp ứng với các mối đe dọa bạo lực.

Student Threat Assessment and Intervention Protocol (Quy Tắc Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp) của chúng tôi đã được lập ra để đáp ứng với các hành vi, kể cả các hành động, lời nói và các dấu hiệu khác mà cho biết là một học sinh có thể có “nguy cơ” làm hại những người khác. Để giữ cho cộng đồng nhà trường được an toàn và để cung cấp sự hỗ trợ cho tất cả mọi người, nhân viên, phụ huynh, học sinh và các thành viên cộng đồng **phải** báo cáo tất cả các hành vi có liên quan đến sự đe dọa cho nhân viên quản lý của trường hoặc cho cảnh sát biết càng sớm càng tốt.

Ghi chú – có các biện pháp và quy tắc khác để giải quyết với những mối đe dọa của những người trưởng thành trong cộng đồng nhà trường.

YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD

60 Wellington Street West
Box 40
Aurora, Ontario
L4G 3H2

Điện thoại: 905-727-3141
416-969-8131
Fax: 905-727-1931

Thẩm Định Mỗi Đe Dọa Học Sinh và Sự Can Thiệp

Giữ Cho Học Sinh Của Chúng Ta Được An Toàn !

YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD



Vietnamese